



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น ๆ เสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๓ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๓ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๑๓ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอรรถพล สังขวาสี)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)		
๒๗	พ.อ.อ.กฤษพล พรหมดี	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา
๒๘	นางจันทร์ทิพย์ ไชยศรี	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี
๒๙	นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดน่าน
๓๐	นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี
๓๑	ว่าที่ พ.ต.ดำวิห์ ดิยะวัฒน์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร
๓๒	นายบุญเลิศ ตองติธรรม์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดนครปฐม
๓๓	นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอุดรธานี
๓๔	นายสัญญา ยุบลชิต	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่
๓๕	นางสาวสุนทรี เต็มขุนทด	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๖	นายสุบิน ผลอนุวัักษ์วงศ์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
๓๗	นางสาวหญิงฟ้า ชันติรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต
๓๘	นายวรพงษ์ น่วมอินทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)		
๓๙	นายกิตติพงศ์ อุตตะมะเวทิน	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครมุตสาหกรรมระยอง
๔๐	ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
๔๑	นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
๔๒	นายปรีชา ภูสมบัติขจร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
๔๓	นายปัญญาชาติ วงษ์ปัญญา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
๔๔	นายวรจจ์ แก้วบุญเรือง	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนางรอง
๔๕	นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
๔๖	นายสุดชาย บุตรแสนลี	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
๔๗	นายอัศวิน ช่มอาวุธ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่
๔๘	นายสมพร บุญนาค	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
๔๙	นายสุรศักดิ์ นาคาลักษณ์	ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
๕๐	นายลำปาง พันธุ์เพชร	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
๕๑	นายสุรวังษ์ ปิติจรัสเชาว์กุล	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสูงศรี
๕๒	นางสาวคณิสันนันทพรพรณ ผลท่ามีบุญ	ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนวิชาการเขตพูน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		
๕๓	นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑
๕๔	นางสาวรุ่งนภา ธิศรี	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑
๕๕	นายนิติศาสตร์ พรหมแสงใส	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
๕๖	นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

